



ขอหม่อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
 สดุดีพระวิบูลญาณพระองค์เลื่องๆ คู่สัตถาวรศาลาย

โดยเกล้าถวายกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มจรช. เปิดรับน.ศ. โควตาเรียนดี ๓๐ สาขา/แขนง สมัครได้แล้ววันนี้

“...ผู้มีหน้าที่ส่อข่าว ควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพ่งข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถทำลายผลงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานและมี เทียบเหมือนพองอากาศชนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได้...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ข้าราชการและนักหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

มจรช. เปิดรับน.ศ. โควตาเรียนดี ๓๐ สาขา/แขนง สมัครได้แล้ววันนี้

จกคณาจารย์ประชาชนสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

www.chandra.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัคร
 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี ๖๐
 ประเภทเรียนดี รวม ๓๐ สาขาวิชา/แขนงวิชา
 ๕ คณะ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันที่
 ไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนนี้

มจรช. เปิดรับน.ศ. โควตาเรียนดี
 ๓๐ สาขา/แขนง สมัครได้แล้ววันนี้

เด่นในฉบับ
 ๕



มจรช. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
 นำ Reprofilng มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

อาจารย์พิมพ์รัตน์ วนสันต์ รองอธิการบดี
 ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏจันทรเกษม กำหนดรับสมัครนักศึกษาต่อ
 ในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการ ประจำปี
 การศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทเรียนดี จำนวน ๕ คณะ
 ๓๐ สาขาวิชา/แขนงวิชา โดยเปิดรับสมัคร
 ในระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ ๑๖
 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่าน
 ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <http://eadmission.chandra.ac.th>
 ทั้งนี้ ๕ คณะ และ ๓๐ สาขาวิชา/แขนงวิชา
 ต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์
 ได้แก่ (ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี) พลศึกษา เกرد
 เฉลี่ย ๓.๕๐ (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) จิตวิทยา
 เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
 (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 นาฏศิลป์และศิลปการแสดง การบริหารและ
 พัฒนารัฐบาล บัณฑิตศึกษาศาสตร์และสารสนเทศ
 ศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ (รัฐประศาสนศาสตร
 บัณฑิต ๔ ปี) รัฐประศาสนศาสตร เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ (วิทยาศาสตร์
 บัณฑิต ๔ ปี) เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย
 ๒.๗๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาศาสตร์
 การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
 วิศวกรรมโยธา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การ
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐
 (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) อาหารและโภชนาการ
 เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี)
 เทคโนโลยีการผลิต อิเล็กทรอนิกส์

BOOK in my mind



วิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ชั้นปีที่ ๑ ที่มีเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ มาดูกันเลยว่าหนังสือเล่มโปรดของเธอคือหนังสืออะไร

“หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “ความเป็นครู” ประเภทวิชาการ เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับบุคลิกต่าง ๆ หลักการทางวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา ที่บ่งบอกถึงความเป็นครูและสิ่งที่ผู้ต้องการเป็นครูควรมี เป็นเล่มที่ हमวยใช้เรียนและอ่านเพื่อหาความรู้ในสิ่งที่ हमวยไม่เข้าใจหรือสงสัยอีกด้วย हमวยชอบหนังสือเล่มนี้เพราะทำให้ हमวยรู้สึกรักที่จะเป็นครู และเป็นการเตือนสติตัวเองได้ว่าเราอยากจะเป็นอะไร”

เธอยังแนะนำอีกหนึ่งเล่มที่ชอบรองลงมาต้องเล่มนี้เลยละ “หนังสือสมองถาม ใจตอบ” เป็นแนวจิตวิทยา แต่จะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วผ่อนคลายไม่หนักมาก เนื้อหาที่จะเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติ ความรู้รอบตัว เรื่องความรัก

ยังไม่หมดแค่นี้ละ ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องที่หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบได้ละ ที่ชอบหนังสือเล่มนี้เพราะตอบคำถามที่มีได้หลายเรื่อง ได้เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นทุกครั้งที่ได้อ่านละ” हमวย เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ชอบหนังสือเล่มนี้ และเล่าต่อไปว่า

“ हमวยไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเลย แต่ไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ดี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ อ่านหนังสือ และเมื่อ हमวยอยากรู้เรื่องที่ हमวย

“ हमวยชอบหนังสือเล่มนี้ เพราะทำให้ हमวยรู้สึกรักที่จะเป็นครู และเป็น การเตือนสติตัวเองได้ว่าเราอยากจะเป็นอะไร ”

สงสัยก็จะหาหนังสือมาอ่าน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว หรือเทคโนโลยี ซึ่งการอ่านทำให้ हमวยรู้ว่าคนเราไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น วิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา ถ้าให้เลือกความดีกับความรู้อย่างหนึ่งไม่ได้ จะต้องควบคู่ไปด้วยกัน เพราะไม่มีอะไรที่ตอบเราได้ นอกจากเราจะอ่านสิ่งที่เราอยากรู้ละ” हमวย ยังฝากเทคนิคการอ่านมาอีกว่า

“ควรตั้งจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือ และเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเราต้องถามตัวเองทุกครั้งว่าเราได้อะไรจากการอ่านแต่ละครั้งบ้าง หรือถ้าอ่านหนังสือวิชาการก็ควรที่จะสรุปความรู้ที่เราได้จากการอ่านไว้ เพื่อจะได้เอามาอ่านในครั้งต่อไปเป็นการทบทวนความรู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องชอบการอ่านคะแต่เราทุกคนไม่สามารถหาคำตอบได้ในทุก ๆ เรื่อง” हमวยทิ้งท้าย

ขึ้นชื่อว่าหนังสือยังงี้ก็คือ อาหารสมองชั้นดี ที่จะทำให้อ่านได้เรียนรู้และเปิดโลกได้กว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะหนังสือแนวไหนก็ตาม แม้ว่าหนังสือที่เราอ่านจะเป็นหนังสือการ์ตูน ต่างก็ให้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น อยู่ที่เป้าหมายในการนำไปใช้ของแต่ละคน

เช่นเดียวกับ “น้อง हमวย” นางสาวรินดา ดั่งพราย ดิกรัตนาคุณะ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา

He&She said

ใช้สื่อโซเชียลละเมิดสิทธิผู้อื่น!?!

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีกระแสฮือฮา ในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์รูปภาพบุคคลที่ถ่ายรูปติดภาพบุคคลอื่น แล้วนำมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ ทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสื่อโซเชียลมีเดียถึงความเหมาะสมหรือไม่ และเป็นกรณีหนึ่งในการใช้สื่อโซเชียลแบบผิด และเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น เรามาลองฟังเสียงของชาวจันทร์เกษมกันดีกว่าว่ามีความเห็นอย่างไร

นางสาวพรชิตา นนทะภา (จุ่ม)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ให้เกียรติกัน ควรมีข้อบังคับกฎหมายออกมาอย่างจริงจังเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่น เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องแบบอีกโซเชียลมีเดีย มี ๒ ด้าน ถ้าใช้หาความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ก็จะไม่เกิดผลดี ไม่มีผลกระทบ ไม่ละเมิดสิทธิใคร แต่ถ้าใช้ในทางที่ไม่ดี ทำให้เกิดผลเสีย และละเมิดสิทธิกับคนอื่น ก็ไม่ควร

นายปณัฏ โภษะจนาท (ต้อม)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

การโพสต์กล่าวหากันในเฟซบุ๊ก เป็นการใช้สื่อโซเชียลในทางที่ไม่เหมาะสม เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลไม่ควรทำให้อีกคนอื่นเดือดร้อน เรื่องหน้าตาเลือกเกิดไม่ได้ ลองคิดกลับกันถ้าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว หรือคนรอบข้างคุณ จะรู้สึกอย่างไร การใช้สื่อโซเชียลควรตระหนักการใช้ให้มากกว่านี้ ควรใช้ให้ถูกทาง ไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนอื่น เช่นกรณีนี้ครับ



การร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย แด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมร่วมนั่งฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี



ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคมที่ผ่านมา

การนำเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของหน่วยงานต่อคณะกรรมการพิจารณาทบทุนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคมที่ผ่านมา





ทางมหาวิทยาลัย เป็นนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ทาง
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏและกลุ่มราชมงคล
ทบทวนทิศทางการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

“Reprofiling ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
จัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยมีจุด
เด่น จุดเด่น มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ลด
ความซ้ำซ้อนทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับเขตพื้นที่ เพราะในเชิง
นโยบายของภาครัฐบาลทางมหาวิทยาลัย
ใช้งบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาเป็น
จำนวนมาก เพราะฉะนั้นแล้วสถาบันอื่น ๆ
หลายแห่งก็มี

การจัดการศึกษาที่เหมือนกัน การจัดสรร
งบประมาณจะต้องมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
การมุ่งเน้นจุดเด่นของแต่ละสถาบัน และเพื่อ
ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อตอบยุทธศาสตร์
ของประเทศมากยิ่งขึ้น” ผศ.ดร.เอนก เล่าถึง
การจัดการศึกษาให้มีจุดเด่นเพื่อตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

มจร. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา นำ Reprofilng มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง



| suwa

การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีความ
สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
เนื่องจากการบริหารมหาวิทยาลัยจำเป็นต้อง
มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และให้คณะต่าง ๆ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยได้มี
แนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุทธศาสตร์พร้อม
ทั้งสร้างกรอบการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการปฏิรูปประเทศและการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย

จันทร์กระจ่างฟ้าฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็น
โอกาสดีที่จะชี้แจงการปฏิบัติและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุษชา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ถึงการ
ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ให้กับหน่วยงาน และคณะต่าง ๆ หรือ
เรียกอีกอย่างได้ว่า Reprofilng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุษชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เปิด
เผยว่า คำว่า Reprofilng หลาย ๆ ท่านใน
มหาวิทยาลัยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินและสงสัยว่า
คืออะไร Re แปลว่า ทบทวน Profile แปลว่า
ลักษณะหรือรูปแบบ เพราะฉะนั้นความหมาย
ของคำ ๒ คำนี้ คือการทบทวนรูปแบบ หรือ
คุณลักษณะของมหาวิทยาลัย หรือเรียกได้อีก
อย่างว่าทบทวนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ

การจัดการศึกษาให้มีจุดเด่น จุดเน้น มี
อัตลักษณ์ ต้องคำนึงถึงศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัตลักษณ์
ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้ทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Reprofilng) โดยกำหนดความ
เชี่ยวชาญที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ขับ
เคลื่อนตามพันธกิจและสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

บุคลากรทุก ๆ ท่านจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง
ซึ่งในตอนนี้อาจจะไม่มีความโดดเด่นพอแต่จะต้องใช้เวลา
ช่วงนี้ในการสร้างความโดดเด่นขึ้นมาให้ได้

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วิระชัย ตรีพจน์กิจ
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมกัญญา แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทราพร นิกธินชาติ, พญิวรงค์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, suwal เฉยชัยฉัตรวิชัย

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com



ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

“แผนของการ Reprofilng ของ มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการกับชุมชน ที่เป็นลักษณะแบบชุมชนเมือง เพราะฉะนั้นจุดที่ทางมหาวิทยาลัยทำได้อย่างโดดเด่น และทำได้คืออย่างต่อเนื่อง และคิดว่าศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยมี

นั่นก็คือ การตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผศ.ดร.เอนก พุดถึงแผนการ Reprofilng ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้ดำเนินการ

ทิศทางของ Reprofilng ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอต่อรัฐบาลถึงจุดที่จะเน้นในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๕ ประเด็น ๑. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ๓. อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ๔. สุขภาพและสังคมสูงวัย ๕. การจัดการสังคมลดความเหลื่อมล้ำ เพราะฉะนั้นการ Reprofilng มหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในทิศทางที่เสนอต่อรัฐบาลทั้ง ๕ ประเด็น แต่ทั้ง ๕ ประเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะมีการปรับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองใน ๕ ประเด็นนี้ จะเป็นทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“ทุกหน่วยงาน ทุกคณะในมหาวิทยาลัย ต้องกลับไปสำรวจและทบทวนถึงศักยภาพในแต่ละด้าน ทั้งในเรื่องของบุคลากร ขบวนการ ผลงาน อาคารสถานที่ และเรื่องของเครื่องมือ เพราะฉะนั้นแล้วทุกหน่วยงานทุกคณะ มีศักยภาพในด้านไหนก็จะสามารถชูด้านนั้นให้เป็นจุดเด่น จุดแข็ง

เพราะฉะนั้นจะต้อง Reprofilng ตามศักยภาพที่มี และสิ่งสำคัญจะต้อง ศึกษาทิศทางของประเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนอุดมศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษา แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเด็น การปฏิรูปการศึกษา

ทุก ๆ หน่วยงานจะต้องไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ว่าทิศทางของประเทศ และทิศทางของการศึกษาไทยไปทางไหน และสุดท้ายจะต้องนำประเด็นทั้ง ๒ มารวมกันและดูว่าศักยภาพที่มีจะสามารถรองรับประเด็นไหนที่เป็นทิศทางของประเทศได้” ผศ.ดร.เอนก พุดถึงศักยภาพในแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ณ ตอนนี้อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการศึกษา แล้วบริบทของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งเรื่องโครงสร้าง ประชากรที่ลดลง จำนวนเด็กนักเรียนที่จะเข้าระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะน้อยลง เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องปรับบทบาทตัวเองใหม่ มองกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการที่จะรองรับการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่องของการบริการวิชาการให้กับสังคม การวิจัย และในเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้เป็นจุดเด่น จุดเน้น ไม่ผลิตบัณฑิตซ้ำซ้อนกัน

“บุคลากรทุก ๆ ท่านจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง ซึ่งในตอนนี้อาจจะไม่มีเวลาโดดเด่นพอแต่จะต้องใช้เวลาช่วงนี้ในการสร้างความโดดเด่นขึ้นมาให้ได้ เพื่อที่จะตอบสังคมได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแล้วจะคืนอะไรให้กับสังคมทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่มาที่ไปของการ Reprofilng มหาวิทยาลัย” ผศ.ดร.เอนก กล่าวปิดท้าย



นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ แสดงศักยภาพจัดงานใหญ่ “เปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี มัลติมีเดีย MULTIMEDIA POLY PLANET 2016” ยกทัพนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้อัพเดท เสริมความรู้ผ่านการสัมมนาวิชาการเอาใจคอเทคโนโลยีฯ พร้อมร่วมสนุกกับเกมส์ชิงรางวัลมากมาย ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคมศกนี้

นางสาวโคศิษฐิญา สิงห์พันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคนอกเวลาราชการ สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย ตัวแทนนักศึกษาและประธานกลุ่ม Lighting the Way กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี มัลติมีเดียก้าวล้ำไปทุก ๆ วัน และหากพูดถึงเทคโนโลยีที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเยาวชน ก็หนีไม่พ้นเรื่องเกมส์ แอนิเมชัน CG ต่าง ๆ ที่สอดแทรกเข้ามาให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้เกิดการจัดงาน “เปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี มัลติมีเดีย MULTIMEDIA POLY PLANET 2016” ขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ เป็นประมวลความรู้และแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งต้องจัดงานเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี มัลติมีเดียเสนอต่อสาธารณชน

“ภายในงานมีบุทลีนค้าด้านเทคโนโลยี มัลติมีเดียจากบริษัทชั้นนำมากมาย และการสัมมนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

มัลติมีเดีย รวมพลปล่อยของ ผ่านงานเปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียด้าน CG และ Animation ด้าน Streaming And Youtuber บูทกิจกรรม เกม bingo/บูท Multimedia Photo/บูทเกม Plinko ซึ่งของรางวัลมากมาย การแสดงดนตรี สดจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผู้เข้าร่วมงานได้รับของแจกฟรี! (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าชมงาน)

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะมาให้ความรู้ เทคนิคเพิ่มเติม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่นเกมอย่างไรให้ได้ประโยชน์ การแข่งขันเกมส์ มีรายได้จากการเล่นเกมส์ รวมไปถึงการสร้างเกมส์ เทคนิคการทำ CG และ Animation ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี และร่วมไปถึงคนที่สนใจด้านเทคโนโลยี “นางสาวโคศิษฐิญา กล่าว

นางสาวสุทธิณี กร่างทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทั้งภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่เรียนในรายวิชาการสัมมนาฯ ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น ตั้งแต่การวางแผนงาน การติดต่อ

ประสานงาน ค้นคว้าข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา

“ในด้านของการทำงาน ทำให้เราได้เรียนรู้ อะไรมากมายเลยคะ ทั้งการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี แต่ด้วยคนจำนวนมาก และการเรียนคนละเวลาด้วย จะมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันอยู่บ้าง แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยดีคะ ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ ๆ ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ” นางสาวสุทธิณี กล่าว

นายธิติวดี อักษรดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กล่าวว่า ทีมผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาชมงาน ทั้งการฟังสัมมนา กิจกรรมออกบูท และเกมส์ต่าง ๆ ที่ทีมงานตั้งใจดำเนินงานกันในทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยความรู้ ทักษะความสามารถตลอดระยะเวลาการเรียน

“ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคมนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการเข้าชมงานครับ” นายธิติวดี กล่าว

เปิดโควตาเรียนดี

ต่อจากหน้า ๑

และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ (บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ ปี) แขนงวิชาการตลาด เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ (บัณฑิตบัณฑิต ๔ ปี) การบัญชี เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ (นิเทศศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) แขนงวิชาการวารสารศาสตร์ดิจิทัล แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ เกรดเฉลี่ย ๓.๒๕

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้แก่ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี) วิทยาศาสตร์เกษตร และการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และ

แพทย์จีนฯ ฟังเข็มฟรี !!!



รับจำนวนจำกัด เพียงวันละ ๔๐ คน เท่านั้น

ทำการรักษาโดยนักศึกษาแพทย์จีน ชั้นปีที่ ๕ ภายใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

ท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โทร. ๐-๒๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๕๑๕๕-๖

เทคโนโลยีการอาหาร เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕

“นักศึกษาสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://eadmission.chandra.ac.th>

หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. ๐ ๒๙๔๒ - ๖๘๐๐ ต่อ ๗๐๑๓-๗๐๑๗” อาจารย์ พิมลรัตน์ กล่าว

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “World of Activity Exhibition 2016”



ณ สนามกีฬาในร่ม
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคมที่ผ่านมา

จันทร์เกษม เดินหน้าพร้อมรับ น.ศ.ใหม่ เดินสายโรดโชว์ เน้นแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม รุกเดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมสร้างชื่อเสียง สร้างเครือข่าย และสร้างทางเลือกให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

อาจารย์พิมลรัตน์ วนสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การจัดแนะแนวการศึกษาต่อครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับสมัครเข้าศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนว กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

“เพื่อต้องการให้โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทราบถึงจุดเด่น จุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐาน อีกหนึ่งประการสำคัญ เพื่อ

ต้องการขยายและสร้างชื่อเสียงให้ออกไปได้มากที่สุด” อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าว

อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประชาชนทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนว และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบาย และข่าวสารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

“กิจกรรมการศึกษาต่อ มีหน่วยงาน คณะต่าง ๆ ร่วมออกบูทนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมากมาย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของสาขาวิชา คณะต่าง ๆ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย ถึงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม” อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าว

อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สร้างงานสร้างรายได้ จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา นำไปสู่การผลักดันเด็กไทยให้มีทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้วยกัน ๒ แห่ง ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ร่วมงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๒๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคมนี้ จะเข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ ณ ศูนย์การประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นกาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป” อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทร์เกษม